

# หยุดรัฐบาลเผด็จการ...ต้านกม.พอกพระราช

มันคง ตรงไป ตรงมา

## แนวหน้า

<http://www.naewna.com> [www.facebook.com/naewnaonline](http://www.facebook.com/naewnaonline) Like

ปีที่ 34 ฉบับที่ 11896 วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ราคา 10 บาท

## บินไทยฮือต้านนิรโทษกรรม หยุดล้ง โกง

### แฉทำขาดทุน 'บั๊กโกรก' ชรก.คลังสุดทนออกโรง



การบินไทย



กระทรวงการคลัง



หอศิลป์



### บินไทย

ตลอดวันที่ 8 พฤศจิกายน มีองค์กรต่างๆ ออกมาต่อต้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมล้างผิดคนโกงของรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และพรรคเพื่อไทยอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากกว่าเดิม อาทิ พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมพันคนชุมนุมที่บริเวณ

หน้าเสาธง ริมสระน้ำ สำนักงานใหญ่บริษัทการบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิตในช่วงเที่ยง โดยแต่งกายชุดดำ และร่วมกันเป่านกหวีดพร้อมกันนาน 1 นาที โดยไม่ได้สนใจฝ่ายบริหารที่สอพลอร์ัฐบาลห้ามพนักงานชุมนุม ซึ่งการชุมนุมหนนี้มีมีการปราศรัยของ นายสมศักดิ์ มาดมพร รองประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการบินไทย, นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มเสื้อหลากสี บรรยายภาพเป็นไปอย่างกึกกัก

ประกาศจุดยืนต้านคนโกง ขณะเดียวกัน ยังได้ออกมาแถลงการณ์ “หยุด! พ.ร.บ.นิรโทษกรรมอภัยฯ คนโกงชาติบ้านเมืองต้องถูกลงโทษ” พร้อมประกาศจุดยืนเข้าร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้แก่ผู้กระทำการทุจริตฉ้อโกงชาติและประชาชน และเรียกร้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปประเทศไทยให้เป็นไป

ตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่ยึดมั่นในหลักจริยธรรม ธรรมภิบาล หลักนิติธรรม และหลักนิติรัฐ

## สัปดาห์จรรยาบรรณปีบักโกรก

การประชุมพนักงานการบินไทยครั้งนี้ ได้มีการพูดถึงการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลตั้งแต่ยุครัฐบาลทักษิณ ชินวัตร มาจนถึงยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งมีผลกระทบต่อบริษัทการบินไทยเป็นอย่างมาก ทั้งๆ ที่รัฐบาลได้ประโยชน์ไปเต็มๆ แต่ทางบริษัทการบินไทยเกือบล้มละลาย ไม่ว่าจะไปในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องบินที่ทางรัฐบาลเป็นผู้ดูแล การเปลี่ยนโลโก้การบินไทย ที่ใช้เงินกว่า 12,000 ล้านบาท และการแทรกแซงทางการเมืองของรัฐบาล ซึ่งการคอร์รัปชันดังกล่าวนี้ ทำให้บริษัทการบินไทยขาดทุนเป็นอย่างมาก

## ถึงคิวขรก.คลังทำทนาย'โด้ง'

เที่ยงวันเดียวกัน ข้าราชการกระทรวงการคลัง ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันที่นอกรั้วกระทรวงการคลังด้านริมถนนคลองประปา เพื่อร่วมเป่านกหวีดแสดงพลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม โดยมีการเป่านกหวีดเป็นเวลานานกว่าครึ่งชั่วโมง

ข้าราชการที่เป่านกหวีด ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการระดับกลางและระดับล่าง ขณะที่ผู้บริหารระดับสูงที่ไม่ได้มาร่วมด้วย รวมทั้งได้มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่บันทึกภาพว่ามีข้าราชการจากหน่วยงานไหนมาเข้าร่วมบ้าง เพื่อรายงานให้ผู้ใหญ่ทราบต่อไป

ข้าราชการรายหนึ่งเปิดเผยว่า ไม่กลัวว่าการมาเป่านกหวีดคัดค้านร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม จะมีความผิด เพราะเป็นการเป่าในช่วงพักเที่ยงไม่ใช่เวลาทำงาน และเป็นการเป่านอกสถานที่ราชการ รมว.คลัง จะมาห้ามพวกเราไม่ได้

## 'ไปรษณีย์-สื่อสาร'โล้รัฐบาล

เช้าวันเดียวกัน บริเวณถนนแจ้งวัฒนะ มีตัวแทนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้ง 3 องค์การ ประกอบด้วย บมจ.ทีโอที

บมจ.กสท โทรคมนาคม และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ประมาณหนึ่งพันคน รวมตัวกันคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับล่างผิดให้คนโกงและพร้อมกับเป่านกหวีดตะโกนขับไล่รัฐบาลให้ออกจากตำแหน่ง

นายสังวรณ์ พุ่มเทียน กรรมการบริหาร สมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (สรส.) ได้ขึ้นปราศรัยหน้าศูนย์บริการลูกค้า แคท เทลคอม โดยระบุว่า แม้รัฐบาลมีมติถอนพ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องทั้ง 6 ฉบับออกจากวาระการพิจารณาของวุฒิสภาแล้ว แต่ในความเป็นจริงรัฐบาลยังไม่ฟังเสียงประชาชน และเป็นผู้ทำลายระบบนิติรัฐ และกระบวนการยุติธรรม ดังนั้น จึงเรียกร้องให้รัฐบาลชุดนี้ลาออกจากตำแหน่ง คืนอำนาจให้แก่ประชาชนได้เลือกตั้งใหม่

## 'มีชัย'แนะทางออกรัฐบาล

ที่โรงแรมดิ เอ็มเมอรัลด์ เที่ยงวันเดียวกัน ชมรมสมาชิกสถานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานชมรม พร้อมด้วยสมาชิกชมรม ซึ่งเป็นอดีตสมาชิกสถานิติบัญญัติ พ.ศ. 2549-2551 อาทิ พล.อ.จรัส กุลละวณิชย์ นายสุจิต บุญบงการ ได้ร่วมกันแถลงข่าว โดยการออกแถลงการณ์ชี้แนะทางออกให้กับประเทศไทยหลังมีปัญหาเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

## สถานต้องงานของคอป.

โดยระบุ เพื่อยุติมิให้สถานการณ์ลุกลามต่อไป โดยไม่อาจคาดการณ์ได้และรัฐบาลเคยแถลงว่าสนับสนุนการดำเนินการของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อความปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ซึ่งยุติบทบาทไปแล้ว โดยยังไม่ได้กระทำการให้ครบถ้วนตามกระบวนการของความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน ควรจะได้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติชุดใหม่ขึ้น เพื่อดำเนินการต่อให้ครบถ้วน โดยรัฐบาลต้องสนับสนุนและปฏิบัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการดังกล่าวอย่างจริงจังและจริงจัง

## แพทย์ทั่วประเทศออกโรง

ขณะเดียวกัน แพทย์ พยาบาลทั่วประเทศได้ทยอยกันออกมาคัดค้านร่างพ.ร.บ.ล่างผิดให้คนโกง อย่างต่อเนื่อง อาทิ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) รพ.มหาสารคาม เชียงใหม่ โดยกลุ่มคณาจารย์แพทย์และนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ กว่า 100 คน นำโดย ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์ ผอ.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงที่ลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย รศ.ดร.ปราโมทย์ ทองกระจ่าง รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและคุณภาพ คณะแพทยศาสตร์ รวมตัวกันภายในมหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ และพยาบาลโรงพยาบาลอ่างทอง กว่า 100 คนรวมตัวที่ ดาดฟ้าชั้น 4 โรงพยาบาลอ่างทอง พร้อมป้ายผ้าข้อความ "ขอคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม" และกระดาษพิมพ์ข้อความขอคัดค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม ทำเป็นหมวกสวมหัว เป็นสัญลักษณ์ และป้ายคัดค้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ฉบับสุดซอย โดยเป่านกหวีดและตะโกนคำว่าสู้ๆ ไม่เอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

## ชมรมจักรยานต้านนิรโทษ

กลุ่มสมาชิกชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วม 100 คน รวมตัวที่บริเวณสวนรมย์บุรี ค้านพ.ร.บ.นิรโทษกรรม

นายชันภัทร์ พิมลา สมาชิกชมรมดังกล่าวระบุ ในวันที่ไม่มีคำว่าสี่เข้ามาเกี่ยวข้อง เราไม่ได้โล้รัฐบาล ไม่ได้ต่อต้านใคร แต่เรามีเป้าหมายคัดค้านล้มล้างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมเท่านั้น เพราะเป็นกฎหมายที่จะทำลายระบบนิติรัฐ คุณธรรมศีลธรรมของสังคมไทย เป็นภัยอันใหญ่หลวงของประเทศไทย

## มท.สั่งผู้ว่าขึ้นป้าย'เมตตาให้อภัย'

มีรายงานว่ากระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งในทางกลับ โดยโทษทัณฑ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้แต่ละจังหวัด

จันปาย ข้อความ “เมตตาและให้อภัย สังคมไทยก้าวข้ามความขัดแย้ง” ซึ่งได้มีบางจังหวัดได้ดำเนินการจันปายเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังมี สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทยจะเข้าพบ นายจารุงศ์ เรืองสุวรรณ รมว.มหาดไทย เพื่อให้กำลังใจรัฐบาล

## กรุงเก่าเสื่อปิ่นไวจันปายทันที

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พบปายขนาดใหญ่ 4 คูณ 8 เมตร จำนวนมาก ติดริมสองข้างทางถนนสายเอเชีย ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ช่วงหลักกิโลเมตรที่ 1 ถึง 40 ซึ่งพื้นที่ในเขต อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และอำเภอบางปะหัน ปายดังกล่าวเป็นพื้นสีเขียว และมีข้อความอักษรสีดำ ส่วนใหญ่ระบุว่า “ให้อื่นหมื่นแสน ไม่เหมือน मैं ให้อภัย” แต่ไม่มีการระบุว่าเป็นปายของใคร หรือหน่วยงาน องค์กรใด แต่ข้าราชการในอำเภอบางปะอินแจ้งกับนักข่าวว่า มหาดไทยสั่งมา

## สถาบันการศึกษาหยุดต่อเนื่อง

สำหรับสถาบันการศึกษาที่ทยอยออกมาต่อต้านร่างนิรโทษกรรมฉบับล้างผิดให้คนโกง อาทิ ผศ.ดร.ประทีป หมวกสกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นำคณะอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา กว่า 500 คนชุมนุมหน้ามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ถ.ระแงงมรรคา อ.เมือง จ.นราธิวาส

แกนนำนักศึกษาเพื่อปฏิรูปประเทศไทย (กปท.) จ.ตรัง เปิดเวทีชุมนุมต่อเนื่องเป็นคืนที่ 8 บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตรังหลังเดิม ท่ามกลางประชาชน และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (มทร.) ที่แห่เข้าร่วมพร้อมขึ้นประกาศจุดยืนบนเวทีไม่เอาพ.ร.บ.นิรโทษกรรมจากนั้นได้ตั้งขบวนเดินรอบเมืองเรียกร้องให้ประชาชนออกมาต่อต้านการล้างผิดให้คนโกง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ได้ออกแถลงการณ์ร่วมองค์การบริหารนักศึกษา และนักศึกษา ถล่มรัฐบาล ที่พยายามจะล้างผิดให้คนโกง